



ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ มติ อ.ก.พ. และคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ  
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ  
และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘  
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้คัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ให้รับ  
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ จำนวน  
๑ ราย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการ  
ประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ พร้อมทั้งโครงร่างผลงาน และ  
แนวคิดในการพัฒนางานของข้าราชการ คือ

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน
นางสาวนิชานันท์ สุขแสงพนมรุ่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งเลขที่ ๑๖	<u>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</u> เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบกลิ่นกรอง และสรุป เรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u> เรื่อง การจัดทำ คู่มือการประสานงานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหาร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และให้ข้าราชการดังกล่าว ส่งผลงานให้พิจารณาประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน ๕ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด  
และสำเนา ๔ ชุด) และหากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วง ให้แจ้งหนังสือถึงสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย  
เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย